

**สรุปผลการดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม
ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส อำเภोजตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2568**

การประชุมประชาคมเพื่อดำเนินการเสนอขอกู้เงินจากสถาบันกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคเพื่อมาดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส ดำเนินการจัดประชุมประชาคมเสนอขอกู้เงินจากสถาบันกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค เพื่อมาดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นเงินจำนวน 8,123,000 บาท หมู่ที่ 4 บ้านชุมดินได้รับความเห็นชอบ โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางจราจร แบบ Asphaltic Concrete บ้านชุมดิน หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร.ยาว 321.00 เมตร.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,605.00 ตารางเมตร จากแยกบ้านนายจรูญ มีอุส่าห์ ถึงบ้านนางคำพันธ์ พิมพศักดิ์ จำนวนเงิน 500,000 บาท นั้น ข้อเท็จจริง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใส ได้ดำเนินการประกาศสรรหาผู้รับจ้างดำเนินโครงการดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่สามารถหาผู้รับจ้างดำเนินโครงการดังกล่าวได้ เพราะวาระากลางได้ปรับเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ณ ปัจจุบัน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใสจึงได้ออกมาสอบถามความคิดเห็นและขอความเห็นชอบ ของประชาชน หมู่ที่ 4 บ้านชุมดิน ในการดำเนินการอย่างไรต่อไป

(ส.อบต. หมู่ที่4)ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใสได้แจ้งให้ทราบวโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางจราจร แบบ Asphaltic Concrete บ้านชุมดิน หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร.ยาว 321.00 เมตร.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,605.00 ตารางเมตร จากแยกบ้านนายจรูญ มีอุส่าห์ ถึงบ้านนางคำพันธ์ พิมพศักดิ์ ไม่สามารถดำเนินการได้นั้น เพราะไม่มีผู้รับจ้าง ผมก็อยากเสนอในที่ประชุมว่าจะดำเนินโครงการเดิมโดยการปรับลดเนื้องานหรือจะดำเนินโครงการใหม่เลย
ที่ประชุม ให้ดำเนินโครงการเดิมโดยการปรับลดเนื้องาน

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ

สรุป

จากการประชุมประชาคมเพื่อดำเนินการเสนอขอกู้เงินจากสถาบันกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคเพื่อมาดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานหมู่ที่ 4 บ้านชุมดิน ได้รับความเห็นชอบโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางจราจร แบบ Asphaltic Concrete บ้านชุมดิน หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร.ยาว 321.00 เมตร.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,605.00 ตารางเมตร จากแยกบ้านนายจรูญ มีอุส่าห์ ถึงบ้านนางคำพันธ์ พิมพศักดิ์ จำนวนเงิน 500,000 บาทให้ดำเนินโครงการเดิมโดยการปรับลดเนื้องาน ทั้งนี้จะนำปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใสให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

ประมวลภาพกิจกรรม



ประมวลภาพกิจกรรม

